

## 6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรของธุรกิจไก่ และธุรกิจสุกร โดยการขยายธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านการปรับปรุงฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ การปรับปรุงโรงผลิตชิ้นส่วนไก่ การผลิตอาหารแปรรูป การขยายฟาร์มสุกร การดำเนินโรงผลิตชิ้นส่วนสุกร รวมไปถึงการเพิ่มจำนวนไซโลสำหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ การปรับปรุงและลงทุนในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น เพื่อรองรับการส่งออก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำรายเนื้อไก่ในประเทศไทยรายใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายสุกรมีชีวิตรายใหญ่สำหรับตลาดเนื้อสุกรในประเทศ รวมถึงการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อการผลิตอาหารแปรรูปและเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ดังนี้

### 6.1 ธุรกิจไก่

#### 6.1.1 โครงการปรับปรุงโรงผลิตชิ้นส่วนไก่

บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักร และปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนไก่เพื่อการส่งออก โดยเครื่องจักรใหม่ที่จะลงทุน เช่น เครื่องตัดแต่งชิ้นส่วนไก่อัตโนมัติ เครื่องหมักชิ้นส่วนไก่ เครื่องคัดแยกและวัดน้ำหนักไก่อัตโนมัติ เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญของโรงผลิตชิ้นส่วนไก่โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่สำหรับโรงผลิตชิ้นส่วนไก่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการสั่งซื้อเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตและได้สรุปข้อตกลงในการซื้อเครื่องจักรดังกล่าวแล้ว

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวรวมประมาณ 200.0 ล้านบาทมีแหล่งเงินทุนจากเงินส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินสดจากการกู้ยืมจากธนาคารบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2558

#### 6.1.2 โครงการปรับปรุงฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 15 ฟาร์ม โดยฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 11 ฟาร์ม จากจำนวนทั้งสิ้น 15 ฟาร์ม ดังกล่าว มีพื้นที่เลี้ยงไก่และพื้นที่ออกไข่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตของไก่พ่อแม่พันธุ์ เนื่องจากไก่จะได้รับความเครียดจากการขนย้ายระหว่างพื้นที่เลี้ยงไก่และพื้นที่ออกไข่ซึ่งมีได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีโครงการที่จะลงทุนปรับปรุงฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ที่เหลือจำนวน 4 ฟาร์ม เพื่อให้มีพื้นที่เลี้ยงไก่และพื้นที่ออกไข่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 170.0 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินสดจากการกู้ยืมจากธนาคารบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สามของปี 2558

## 6.2 ธุรกิจสุกร

### 6.2.1 โครงการนิวเคลียสฟาร์ม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีฟาร์มสุกรทวดพันธุ์จำนวน 1 ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกำลังการผลิตสุกรจำนวน 450 ตัว บริษัทฯ มีโครงการจะเพิ่มฟาร์มสุกรทวดพันธุ์อีก 1 ฟาร์มที่จังหวัดสระแก้วซึ่งจะมีกำลังการผลิตสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 450 ตัวโดยจะทำให้กำลังการผลิตสุกรเพิ่มขึ้นเป็น 900 ตัว นอกเหนือจากการเพิ่มกำลังการผลิตแล้ว บริษัทฯ จะสามารถผลิตสุกรปွยาพันธุ์และสุกรพ่อแม่พันธุ์ได้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนการเพิ่มกำลัง การผลิตสุกรขุนในปี 2558 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการสร้างฟาร์มสุกรทวดพันธุ์ดังกล่าว

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 100.0 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี เงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินสดจากการกู้ยืมจากธนาคารบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานฟาร์มสุกรทวดพันธุ์ภายในสิ้นปี 2558

### 6.2.2 โครงการโรงผลิตชิ้นส่วนสุกร

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโรงผลิตชิ้นส่วนสุกรเป็นของตนเอง บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจโรงผลิตชิ้นส่วนสุกรในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะก่อสร้างโรงผลิตชิ้นส่วนสุกรจำนวน 1 โรง ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออก คาดว่าจะมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 500 ตันต่อวัน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขยายธุรกิจสุกรจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 500.0 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี เงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินสดจากการกู้ยืมจากธนาคาร บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อและเริ่มดำเนินงานโรงผลิตชิ้นส่วนสุกรภายในไตรมาสที่สองของปี 2559

### 6.2.3 โครงการฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ เป็นเจ้าของฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์จำนวน 1 ฟาร์ม และมีฟาร์มเช่าที่ดำเนินการแล้วอีกจำนวน 5 ฟาร์ม นอกเหนือจากฟาร์มเช่าสุกรพ่อแม่พันธุ์ที่กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง 1 ฟาร์ม บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนสร้างฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์เพื่อดำเนินการเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ฟาร์มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสุกรขุนของบริษัทฯ โดยจะมีกำลังการผลิตสุกรต่อฟาร์มประมาณ 2,700 ตัว รวมเป็นกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 13,500 ตัว ทั้งนี้เพื่อรองรับแผนการขยายกำลังการผลิตสุกรขุนของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการสร้างฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าว

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 550.0 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี เงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินสดจากการกู้ยืมจากธนาคารบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์จำนวน 1 ฟาร์มภายในสิ้นปี 2558 และที่เหลืออีก 4 ฟาร์ม ภายในสิ้นปี 2560

## 6.3 ธุรกิจอื่นๆ

### 6.3.1 โรงงานผลิตไส้กรอกไก่

บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตไส้กรอกไก่ในประเทศไทย โดยก่อสร้างและดำเนินโรงงานผลิตไส้กรอกไก่ด้วยตนเองจำนวน 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตขั้นต่ำ 50 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตไส้กรอกไกดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังเป็นโอกาสเพิ่มอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ และอาหารแปรรูปของบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 400.0 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างเป็นเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินสดจากการกู้ยืมจากธนาคารและบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานโรงงานผลิตไส้กรอกไก่ได้ภายในสิ้นไตรมาสที่สามของปี 2559

### 6.3.1 โรงงานผลิตอาหารสัตว์

บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพิ่มอีก 1 โรง จากเดิม 3 โรง โดยให้ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะมีกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อเดือน ทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มเติมสำหรับโรงผลิตอาหารสัตว์อีกแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในธุรกิจดังกล่าว

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 500.0 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างเป็นเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินสดจากการกู้ยืมจากธนาคาร

### 6.3.2 โครงการปรับปรุงโรงงานผลิตอาหารสัตว์

บริษัทฯ มีแผนลงทุนซื้อและ/หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ทั้ง 2 โรง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 70,000 ตันต่อเดือน เป็น 93,000 ตันต่อเดือน เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในธุรกิจอาหารสัตว์

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวรวมประมาณ 200.0 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างเป็นเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินสดจากการกู้ยืมจากธนาคาร บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่สองของปี 2559